



ที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๑๐๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ไฟล์เอกสารแบบกรอกข้อมูลสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙ เป็น ๒ ระยะ คือ การประเมินระยะแรกเป็นการประเมินจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา และระยะที่สอง เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่มีความพร้อม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะระยะแรกจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาตามแนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เท่านั้น โดยไม่มีการประเมินระยะที่สอง ที่เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) เพื่อลดภาระของสถานศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินแล้ว พบว่าสถานศึกษาทุกแห่งสามารถเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ด้วยเหตุนี้จึงขอให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจ กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงในไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ให้ครบถ้วน และส่งไฟล์ดังกล่าวกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นไฟล์ excel ทางระบบ My Office ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ในกรณีนี้ จะคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน ๕๐ แห่งเท่านั้น (กรณีที่มีสถานศึกษาสมัครใจเกิน ๕๐ แห่ง จะพิจารณาจากลำดับที่ในการส่งข้อมูล)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๗๗๒๗-๓๐๓๐ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๓๐๗๑